
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  ๒๕๖5 

ในวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2565 เวลา  10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ    

_________________________ 
 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลต าบลรระัับ พรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ 
2. นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติรุล สมาชิรสภาเทศบาล ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติรุล  
3. นายเดช  ทับเณร  สมาชิรสภาเทศบาล เดช  ทับเณร   
4. นายฐารร  นิรุชบวรทัต สมาชิรสภาเทศบาล ฐารร  นิรุชบวรทัต 
5. นางสาวณัฐรานต์  ด่านริตติ สมาชิรสภาเทศบาล ณัฐรานต์  ด่านริตติ 
6. นายมาโนช  แป้นน้อย สมาชิรสภาเทศบาล มาโนช  แป้นน้อย 
7. นายวิชาญ  ศรีสัญญา สมาชิรสภาเทศบาล วิชาญ  ศรีสัญญา 
8. นายบุญหลง  สนลอย สมาชิรสภาเทศบาล บุญหลง  สนลอย 
9. นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์ สมาชิรสภาเทศบาล เสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์ 
10. นายทัศนวัต  มารระัันทร์ สมาชิรสภาเทศบาล ทัศนวัต  มารระัันทร์ 
11. นายัิรายุส  สมัินดา สมาชิรสภาเทศบาล ัิรายุส  สมัินดา 
12. นายมนัส  รัรดี  เลขานุรารสภาเทศบาล มนัส  รัรดี  
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนัส  ใัเัน นายรเทศมนตรีต าบลรระัับ มนัส  ใัเัน 
๒. นายนิพนธ์  สุพัฒนโรศล  รองนายรเทศมนตรี นิพนธ์  สุพัฒนโรศล 
๓. นายวรวัฒน ์ น้อยโสภา รองนายรเทศมนตรี ............ไม่มา................. 
๔. นางสาวธิดาทิพย์  เลิศชุติมารุล เลขานุรารนายรเทศมนตรี ............ไม่มา................. 
5. นายสมศัรดิ์  ธนศัรดา ที่ปรึรษานายรเทศมนตรี ............ไม่มา................. 
6. นายสมศัรดิ์  ตันเัริญ ปลัดเทศบาลต าบลรระัับ สมศัรดิ์  ตันเัริญ 
7. นายสุรชัย  อุดมวิฑิต ผู้อ านวยรารรองช่าง สุรชัย  อุดมวิฑิต 
8. นายนิรร   ศรีพุทธโธ ผู้อ านวยรารรองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิรร  ศรีพุทธโธ 
9. นางสาวอารียา  พิทัรษ์ภารร ผู้อ านวยรารรองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อารียา  พิทัรษ์ภารร 
10. นางสาวัันทรานต์  ศรีั ารูญ หัวหน้าส านัรปลัดเทศบาล ัันทรานต์  ศรีั ารูญ 
11. นางสาวสุภาพร  รันเรลา ผู้อ านวยรารรองคลัง สุภาพร  รันเรลา 
12. นางฐาปนี  ตั๊นเัริญสรุลชัย ผู้อ านวยรารรองรารศึรษา ฐาปนี  ตั๊นเัริญสรุลชัย 
13. นางสาวสุนิศา   พุทธา นัรประชาสัมพันธ์ช านาญราร สุนิศา  พุทธา 
14. นางสาวฉัตรลดา  สินธพ เั้าพนัรงานธุรรารช านาญงาน ฉัตรลดา  สินธพ 
15. นายขัรศัรดิ์  พวงแร้ว เั้าหน้าที่รัรษาความปลอดภัย ขัรศัรดิ์  พวงแร้ว 
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เริ่มประชุมเวลา   10.30  น. 

เลขานุรารสภาฯ ได้ตรวัรายชื่อสมาชิรฯ  ัารสมุดลงชื่อเข้าประชุมสภาฯ  เห็นว่า
สมาชิรฯ มาลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมเชิญสมาชิรเข้าประั าที่  ที่ััดไว้ในห้อง
ประชุมสภาฯ 

 

นายมนัส  รัรดี -  บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลรระัับ  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3   
เลขานุการสภาฯ  ประั าปี  พ.ศ. 2565  ัึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลรระัับ  
  ัุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินรารประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ัุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  / ประั าที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายมนัส  รัรดี  ประกาศสภาเทศบาลต าบลกระจับ 
เลขานุการสภาฯ            เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

                      ------------------------------------------------ 
 

 ตามที่สภาเทศบาลต าบลรระัับ  ได้มีมติในรารประชุมสภาเทศบาล
ต าบลรระัับสมัยสามัญ สมัยแรร ประั าปี 2565 เมื่อวันที่ 18  รุมภาพันธ์  
2565  โดยร าหนดให้มีรารประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประั าปี 
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2565 มีร าหนดไม่เริน 30 วัน  นั้น  

 

  อาศัยอ านาัตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 และที่แร้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป ัึงขอ
เรียรประชุมสภาเทศบาลต าบลรระัับ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประั าปี พ.ศ. 2565              
ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2565  มีร าหนดไม่เริน 30 วัน   

 

  ัึงประราศมาเพ่ือทราบโดยทั่วรัน 
 

                  ประราศ   ณ  วันที่   5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 

                             นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ 
 

                            (นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์) 
                             ประธานสภาเทศบาลต าบลรระัับ  
 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอบคุณท่านเลขานุรารสภาฯ  สวัสดีสมาชิรสภาฯ   ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชราร และผู้เข้าร่วมประชุมทุรท่าน วันนี้เป็นรารประชุมสภาเทศบาล

ต าบลรระัับ ในสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประั าปี พ.ศ. 
2565  ผมขอด าเนนิรารประชุมตามระเบียบวาระทีไ่ดร้ าหนดไว้ 

 
 

 
 
 



-3- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
   
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2565  ท่านนายรมนัส  ใัเัน  ได้ไปรับมอบโล่เรียรติคุณ  
ประธานสภาเทศบาลฯ รางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ัารรรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รระทรวง 
 ทรัพยารรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและขอให้ท าดีต่อไปครับ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
 ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เม่ือวันที่  31  พฤษภาคม  2565 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ตามท่ีสภาเทศบาลฯ  ได้มีหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯพร้อมััดส่ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ สรุปรายงานรารประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  

ประั าปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2565  ั านวน  1  ชุด  ให้
ท่านสมาชิรสภาฯ  ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ทุรท่านพิัารณารายงานราร
ประชุมสภาเทศบาล  หารสมาชิรท่านใดต้องรารแร้ไขเปลี่ยนแปลงขอเชิญ  

 

 หารไม่มี  ท่านใดเห็นควรรับรอง  รายงานรารประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   
 สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประั าปี พ.ศ. 2565   เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2565   
 โปรดยรมือ 
 
นายมนัส  รัรดี  สมาชิรสภาเทศบาล มีมติ   
เลขานุการสภาเทศบาล  รับรองรายงานรารประชุม    .....12....  เสียง 
                 ไม่รับรองรายงานรารประชุม  .......-...... เสียง 

 งดออรเสียง             .......-......   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3            เรื่อง  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
                พ.ศ.2566  ในวาระท่ี 1 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   ขอเชิญผู้บริหารชี้แังรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 
นายมนัส  ใัเัน                                              ค าแถลงงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี                         ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิรสภาเทศบาลต าบลรระัับ 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลรระัับ ัะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายั่ายประั าปีต่อสภาเทศบาลต าบลรระัับอีรครั้งหนึ่ง ฉะนั้น                
ในโอราสนี้ ผู้บริหารเทศบาลต าบลรระัับ ัึงขอชี้แังให้ท่านประธานและสมาชิร 
ทุรท่านได้ทราบถึงสถานะรารคลัง ตลอดันหลัรรารและแนวนโยบายรารด าเนินราร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
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  1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายั่ายทั่วไป 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 รันยายน พ.ศ.2565 องค์รรปรครอง          
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะรารเงิน ดังนี้ 

       1.1.1 เงินฝารธนาคาร ั านวน  102,509,801.92  บาท 
       1.1.2 เงินสะสม ั านวน 122,839,794.98 บาท 
                  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม ั านวน 28,030,111.59 บาท 
                   1.1.4 รายรารที่ได้รันเงินไว้แบบร่อหนี้ผูรพันและยังไม่ได้เบิรั่าย  ั านวน 1 โครงราร   
                     รวม 238,000.00 บาท 
                   1.1.5 รายรารรันเงินไว้โดยยังไม่ได้ร่อหนี้ผูรพัน  ั านวน 5  โครงราร  
   รวม 2,222,368.73 บาท 

     1.2 เงินรู้คงค้าง ั านวน 0.00 บาท 
 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
    2.1 รายรับัริง  ั านวน  71,965,118.08 บาท ประรอบด้วย 
        หมวดภาษีอารร                            ั านวน   3,102,235.74   บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       ั านวน   1,325,145.00   บาท 
        หมวดรายได้ัารทรัพย์สิน                          ั านวน      566,350.62   บาท 
        หมวดรายได้ัารสาธารณูปโภคและริัรารพาณิชย์ ั านวน                 0.00  บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                   ั านวน        56,206.00  บาท 
        หมวดรายได้ัารทุน                                      ั  านวน        17,000.00  บาท 
        หมวดภาษีััดสรร                                         ั  านวน  31,849,707.96 บาท 
        หมวดเงินอุดหนุน                                    ั านวน  35,048,472.76 บาท 
 

    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    ั านวน    5,405,484.00 บาท 
 

    2.3 รายั่ายัริง ั านวน 54,808,228.34 บาท ประรอบด้วย 
      งบรลาง                                             ั านวน  17,102,572.63  บาท 
      งบบุคลารร                                      ั านวน  20,974,807.06  บาท 
      งบด าเนินงาน                                          ั านวน  12,675,898.65  บาท 
      งบลงทุน                                        ั านวน    2,470,950.00  บาท 
      งบเงินอุดหนุน                           ั านวน    1,584,000.00  บาท 
      งบรายั่ายอื่น                                     ั านวน                 0.00  บาท 
 

    2.4 รายั่ายที่ั่ายัารเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ั านวน  77,784.00  บาท 
 

    2.5 มีรารั่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินรารตามอ านาัหน้าที่ ั านวน  847,000.00  บาท 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 

ของเทศบาลต าบลกระจับ 
อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี 

------------------------------- 
 หลักการ 

  ผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งงบประมาณรายั่ายประั าปีงบประมาณ พ .ศ.2566 อาศัยอ านาัตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65 ัึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายั่ายขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลรระัับ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชรารัังหวัดราชบุรี  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียรว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายั่าย ประั าปีงบประมาณ พ.ศ.2565” 
  ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายั่ายประั าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นั านวนรวมทั้งสิ้น 72,719,500 บาท  
  ข้อ 4. งบประมาณรายั่ายทั่วไป ั่ายัารรายได้ััดเร็บเอง หมวดภาษีััดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เป็นั านวนรวมทั้งสิ้น  70,000,000  บาท โดยแยรรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณรายั่ายเฉพาะราร ั่ายัารรายได้ เป็นั านวนรวมทั้งสิ้น  6,300,000  บาท   ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

งบรลาง 227,000 
งบบุคลารร 2,332,700 
งบด าเนินงาน 3,355,000 
งบลงทุน 385,300 

รวมรายจ่าย 6,300,000   

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  21,781,320 
   แผนงานรารรัรษาความสงบภายใน  3,262,320 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานรารศึรษา 7,271,390 
   แผนงานสาธารณสุข 3,685,610 
   แผนงานเคหะและชุมชน 10,698,900 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1,310,000 
   แผนงานรารศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาราร   876,500 
ด้านเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหรรรมและรารโยธา 4,412,500 
   แผนงานรารเรษตร 500,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบรลาง 19,201,460 

(เงินช่วยเหลืองบเฉพาะรารริัราร
ประปาั านวน  3,000,000 บาท ) 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   73,000,0000 
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           เหตุผล 
                  เพ่ือให้รารด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ได้วางไว้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลรระัับ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ผู้บริหาร
ท้องถิ่นัึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายั่าย ประั าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
มาเพ่ือให้สมาชิรสภาเทศบาลต าบลรระัับ พิัารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    ท่านสมาชิรได้รับทราบค าชี้แัง หลัรรารและเหตุผล  แห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายั่ายประั าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวาระที่  1  ัารผู้บริหาร

ท้องถิ่นแล้วด้วยเหตุที่ญั ตติดั งรล่าวเป็น เรื่องงบประมาณ  ซึ่ งตามระเบียบ
รระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับรารประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ข้อ 45  
ร าหนดไว้ว่าที่ประชุมัะต้องพิัารณาเป็น 3 วาระ  คือ วาระที่ 1 ขั้นรับหลัรราร 
วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ วาระที่  3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  แต่ญัตติ             
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณัะพิัารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในรารพิัารณา
วาระที่ 2  ให้ร าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยรว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาเทศบาลมีมติรับหลัรรารแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ดังนั้น ัึงขอให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลได้ปรึรษาในหลัรรารแห่งร่างเทศบัญญัติ  และลงมติว่าัะรับ
หลัรรารแห่งร่างเทศบัญญัติ  หรือไม่  และหารสมาชิรท่านใดมีความประสงค์            
ัะอภิปรายร่อนที่ัะลงมติร็ขอเชิญ 

 

   ขอเชิญ ท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย  ครับ เรียนเชิญครับ 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย           เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิรทุรท่าน รระผมมี 2 
เรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล       เรื่องแรร งบประมาณปีนี้มุ่งไปทางรารศึรษาประมาณ 7 ล้านรว่าบาท เพ่ือให้

ประชาชนในเขตเทศบาลของเรามีรารศึรษาที่ดี ัะได้มีรารพัฒนาบุคลารรของเรา
ชาวรระัับให้มีความรู้ ความสามารถมารยิ่งขึ้นครับ 

   เรื่องที่ 2 ในเทศบัญญัติขอให้เั้าหน้าที่ช่วยตรวัสอบและแร้ ไขเลขหน้าให้ถูรต้อง
ด้วยครับ ของผมัารหน้า 100 แล้วไป 201 เลยครับ เพราะถ้าเราส่งออรไปัะได้          
ไม่ผิดพลาดครับ ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   มีสมาชิรท่านใดประสงค์ัะอภิปรายอีรขอเชิญ   หารไม่มีสมาชิรท่านใดประสงค์ัะ
ประธานสภาเทศบาล      อภิปราย   ขอมติที่ประชุม  สมาชิรท่านใด  เห็นสมควรรับหลัรรารแห่งร่าง 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายั่าย ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวาระท่ี  1   

  ตามท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยรมือ 
 
นายมนัส  รัรดี            สมาชิรสภาเทศบาลมีมติ  รับหลัรรารแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายั่าย 
เลขานุการสภาฯ            ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวาระท่ี  1  .....12.....   เสียง 
               ไม่รับหลัรรารฯ     .....-.....     เสียง 
                  งดออรเสียง         .....-......     เสียง 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์        ขั้นตอนต่อไปัะต้องส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายั่าย ประั าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล    2566  ฉบับนี้ไปให้คณะรรรมรารแปรญัตติร่างเทศบัญญัติพิัารณา โดยละเอียด

ต่อไป  ในวาระที่   2 ัะต้องมีรารตั้งคณะรรรมรารแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
ประั าเทศบาลชุดตรวัร่างเทศบัญญัติโดยให้สมาชิรพิัารณาเลือรบุคคลไม่น้อยรว่า
ั านวน 3 คน แต่ ไม่ เริน 7  คน เพ่ือัะได้ท ารารแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ   รายั่าย ประั าปี งบประมาณ   พ.ศ. 2566  ตามระเบียบ
รระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับรารประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547 ข้อ  49  
และข้อ 50  โดยประธานสภาท้องถิ่นัะเสนอร่างข้อบัญญัติให้คณะรรรมรารแปร
ญัตติพิัารณา  และในที่ประชุมสภาท้องถิ่นัะต้องร าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะรรรมรารแปรญัตติด้วย  และเม่ือคณะรรรมรารแปรญัตติได้ 

 

    พิัารณาแล้ว  ัะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม   และตามที่มีราร
แร้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึรความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
และให้สภาท้องถิ่น      ส่งรายงานนั้นแร่สมาชิรสภาท้องถิ่นไม่น้อยรว่า  24  ชั่วโมง   
ร่อนวันประชุมพิัารณาเว้นแต่รรณีเร่งด่วน  โดยในล าดับแรรขอให้สมาชิรสภา
น าเสนอว่าัะให้ที่ประชุมเสนอคณะรรรมรารแปรญัตติั านวนรี่ท่าน 

 
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติรุล ขอเสนอให้มีคณะรรรมรารแปรญัตติ  ั านวน   3   ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอผู้รับรอง   2   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

น.ส.ณัฐรานต์  ด่านริตติ ขอรับรอง  นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติรุล   ผู้เสนอให้มีคณะรรรมรารแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ั านวน 3 ท่าน 
 

นายฐารร  นิรุชบวรทัต ขอรับรอง  นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติรุล   ผู้เสนอให้มีคณะรรรมรารแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ั านวน 3 ท่าน 
 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  มีสมาชิรสภาเทศบาลท่านใดัะเสนอคณะรรรมรารแปรญัตติ  ั านวนอื่นอีรหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสมาชิรท่านใดเห็นชอบให้ร าหนดคณะรรรมรารแปรญัตติ   

           ั านวน   3   ท่าน  โปรดยรมือขึ้น 
 

นายมนัส  รัรดี             สมาชิรสภาเทศบาล เห็นชอบให้มีคณะรรรมรารแปรญัตติ ั านวน 3 ท่าน ....12.... 
เสียง 

เลขานุการสภาฯ            ไม่เห็นชอบ  ....-....   เสียง 
     งดออรเสียง ....-....  เสียง   

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ต่อไปขอเชิญสมาชิรสภาเทศบาลเสนอคณะรรรมรารแปรญัตติ  ั านวน  3  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล      โดยให้เสนอทีละคน  และมีสมาชิรสภารับรองไม่น้อยรว่า  2  คน 
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นายมาโนช  แป้นน้อย       ขอเสนอ  นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ   เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่  1 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายฐารร  นิรุชบวรทัต  ขอรับรอง  นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ   เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 1 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายบุญหลง  สนลอย  ขอรับรอง  นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 1 
สมาชิกสภาเทศบาล 
     

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  มีสมาชิรสภาเทศบาลท่านใดัะเสนอคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่  1  อีรขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล     ถ้าไม่มี   สรุปว่า  นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ   เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 1 
              ต่อไปขอเชิญสมาชิรสภาเทศบาล เสนอคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่  2   
 
 

นายบุญหลง  สนลอย         ขอเสนอ  นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่  2 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

น.ส.ณัฐรานต์  ด่านริตติ  ขอรับรอง  นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 2 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายัิรายุส  สมัินดา  ขอรับรอง  นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 2 
สมาชิกสภาเทศบาล 
   

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   มีสมาชิรสภาเทศบาลท่านใดัะเสนอคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่  2  อีรขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี   สรุปว่า นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 2 

 ต่อไปขอเชิญสมาชิรสภาเทศบาล เสนอคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่  3   
 

นายทัศนวัต  มารระัันทร์   ขอเสนอ นายจิรายุส  สมจินดา  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่  3 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเดช  ทับเณร  ขอรับรอง  นายจิรายุส  สมจินดา  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 3 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายบุญหลง  สนลอย  ขอรับรอง  นายจิรายุส  สมจินดา  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 3 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   มีสมาชิรสภาเทศบาลท่านใดัะเสนอคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่  3  อีรขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี   สรุปว่า  นายจิรายุส  สมจินดา  เป็นคณะรรรมรารแปรญัตติคนที่ 3 
 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   สรุปว่าคณะรรรมรารแปรญัตติมี  ั านวน  3   ท่าน  ได้แร่ 
ประธานสภาเทศบาล      1. นางสาวณัฐรานต์  ด่านริตติ 

 2. นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์   
                              3. นายัิรายุส  สมัินดา   
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์          เมื่อได้คณะรรรมรารแปรญัตติร่างเทศบัญญัติแล้วในล าดับต่อไป สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ัะต้องร าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบรระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับรารประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45  วรรค  2  ร าหนดว่าใน
รารพิัารณาวาระที่สอง ให้ร าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยรว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลัรรารแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ดังนั้น 
ัึงขอให้สมาชิรสภาเทศบาล เสนอต่อที่ประชุมว่าัะร าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติเมื่อไร  

 

นายทัศนวัต  มารระัันทร์ ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 16 ,17 และวันที่ 18 สิงหาคม 2565   
สมาชิกสภาเทศบาล เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  ห้องฝ่ายกิจการสภาฯ ชั้น 2  อาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลกระจับ 
 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอผู้รับรอง   2   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย ขอรับรอง  นายทัศนวัต  มารระัันทร์  ผู้เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

น.ส.ณัฐรานต์  ด่านริตติ ขอรับรอง  นายทัศนวัต  มารระัันทร์  ผู้เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   มีสมาชิรท่านใดัะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีรหรือไม่  ถ้าไม่มี  สรุปว่ารารร าหนด 
ประธานสภาเทศบาล ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติใน วันที่ 16 , 17 และวันที่ 18  สิงหาคม 2565   
   เวลา  08.30 – 16.30  น. ณ ห้องฝ่ายริัรารสภาฯ ชั้น 2  อาคารส านัรงาน            

เทศบาลต าบลรระัับ 
เวลา  12.10 น.  
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอเชิญสมาชิรสภาทุรท่าน พัรรับประทานอาหารรลางวัน ครับ และเวลา 13.00 น. 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญสมาชิรฯเข้าร่วมประชุมอีรครั้งใน ระเบียบวาระท่ี 4 ต่อ ครับ    
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ญัตติประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 3/2565 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    ขอเชิญผู้บริหารชี้แังรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายมนัส  ใัเัน       เรียน  ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลรระัับ ได้อนุมัติแร้ไขโครงราร 
นายกเทศมนตรี  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งตามระเบียบรระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยรารััดท าแผนพัฒนาขององค์รรปรครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แร้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 วรรค 2 “รารแร้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แร้ไขแล้ว ให้ปิดประราศให้
ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยรว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแั้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และัังหวัด ทราบด้วย”   

 

 เพ่ือให้รารปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ดังรล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น ัึงขอเสนอ
ญัตติประราศแร้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 3/2565                
เพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบลรระัับทราบ และใช้ประโยชน์ในรารประสานราร
พัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดปรารฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  

         ัึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป            
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์       รารด าเนินรารเป็นไปตามระเบียบ ฯ รายละเอียดตามเอรสาร  ที่ได้แัรให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ทุรท่านได้ทราบ ร็ขอให้ทุรท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรารวางแผนพัฒนา 
    เทศบาลต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ญัตติประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข ครั้งท่ี 4/2565 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    ขอเชิญผู้บริหารชี้แังรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายมนัส  ใัเัน         เรียน  ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลรระัับ ได้อนุมัติแร้ไขโครงราร 
นายกเทศมนตรี  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งตามระเบียบรระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยรารััดท าแผนพัฒนาขององค์รรปรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แร้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 วรรค 2 “รารแร้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แร้ไขแล้ว ให้ปิดประราศให้
ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยรว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแั้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และัังหวัดทราบด้วย”   

 

 เพ่ือให้รารปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบฯดังรล่าวข้างต้น ผู้บริหารท้องถิ่น                
ัึงประราศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แร้ไข ครั้งที่  4/2565                  
มาเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบลรระัับทราบ เพ่ือใช้ประโยชน์ในรารประสานราร
พัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดปรารฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
 

           ัึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป     
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์         รารด าเนินรารเป็นไปตามระเบียบ ฯ รายละเอียดตามเอรสาร  ที่ได้แัรให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ทุรท่านได้ทราบ ร็ขอให้ทุรท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรารวางแผนพัฒนา 
    เทศบาลต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง   ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เปลี่ยนแปลง  
    ครั้งที่ 2/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เปลี่ยนแปลง  
    ครั้งที่ 1/2565 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    ขอเชิญผู้บริหารชี้แังรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายมนัส  ใัเัน  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีคณะรรรมรรรมรารพัฒนาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี รระัับ และประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลได้พิัารณา ให้ความเห็นชอบได้ััดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ที่ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2565 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565              
ซึ่งตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรารััดท าแผนพัฒนาขององค์รรปรครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แร้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24
ร าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประราศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแั้งสภาท้องถิ่น คณะรรรมรารบริหารงานัังหวัดแบบบูรณาราร องค์ราร
บริหารส่วนัังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เร่ียวข้อง และประราศให้ประชาชนทราบใน
ท้องถิ่นทราบ โดยทั่วรันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประราศใช้และปิดประราศ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยวรว่าสามสิบวัน นั้น 

 

 เพ่ือให้รารปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังรล่าวข้างต้น ผู้บริหารท้องถิ่น           
ัึงแั้งรารประราศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่เปลี่ยนแปลง             
ครั้งที่ 2/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ที่เปลี่ยนแปลง              
ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลต าบลรระัับ มาเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบล
รระัับทราบ เพ่ือใช้ประโยชน์ในรารประสานรารพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียด
ปรารฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  

       ัึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป            
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์       รารด าเนินรารเป็นไปตามระเบียบ ฯ รายละเอียดตามเอรสาร  ที่ได้แัรให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ทุรท่านได้ทราบ ร็ขอให้ทุรท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรารวางแผนพัฒนา 
    เทศบาลต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง  ญัตติประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 และ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลต าบลกระจับ 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    ขอเชิญผู้บริหารชี้แังรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล       
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นายมนัส  ใัเัน    เรียน  ประธานสภาเทศบาล  ด้วย เทศบาลต าบลรระัับได้ััดท าแผนพัฒนา 
นายกเทศมนตรี ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2566 -2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 เพ่ือใช้ เป็นรรอบแนวทางในรารััดท า
งบประมาณรายั่ายเพ่ิมเติม หรือั่ายขาดเงินสะสม และงบประมาณรายั่าย
ประั าปีของเทศบาลต าบลรระัับ  ซึ่งตามระเบียบรระทรวงมหาดไทยว่าด้วยราร
ััดท าแผนพัฒนาขององค์รรปรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แร้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ร าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประราศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งััดส่งให้คณะรรรมรารประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ สภาท้องถิ่น คณะรรรมรารบริหารงานัังหวัดแบบ
บูรณาราร องค์รารบริหารส่วนัังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เรี่ยวข้อง นั้น 
 เพ่ือให้รารปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบดังรล่าวข้างต้น ผู้บริหารท้องถิ่น            
ัึงประราศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลต าบลรระัับ             
มาเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบลรระัับทราบ และใช้ประโยชน์ในรารประสาน 
รารพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดปรารฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  

      ัึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป            
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์       รารด าเนินรารเป็นไปตามระเบียบ ฯ รายละเอียดตามเอรสาร  ที่ได้แัรให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ทุรท่านได้ทราบ ร็ขอให้ทุรท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรารวางแผนพัฒนา 
    เทศบาลต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง  ญัตติรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการบริการสาธารณะ 
 ของเทศบาลต าบลกระจับ ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    ขอเชิญผู้บริหารชี้แังรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายมนัส  ใัเัน    เรียน  ประธานสภาเทศบาล  ตามที่   คณะรรรมรารรารรระัายอ านาัให้แร ่
นายกเทศมนตรี องค์รรปรครองส่วนท้องถิ่น ส านัรงานปลัดส านัรนายรรัฐมนตรี  โดยให้เทศบาล

ด าเนินราร บันทึรข้อมูลตามแบบประเมินผล ั านวน 3 แบบ ได้แร่ แบบ เทศบาล 
1 แบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6 และแบบเทศบาล 3 ลงในโปรแรรมระบบประมวลผล
ประเมินและให้ น าข้อมูลที่ ได้รับัารรารประเมินฯ รายงานที่ประชุมสภาของ
เทศบาล นั้น 

เทศบาลต าบลรระัับ ขอรายงานผลรารประเมินมาตรฐานขั้นต่ ารารบริราร
สาธารณะของเทศบาลต าบลรระัับ ประั าปี พ.ศ. 2565 ให้สภาเทศบาลทราบ     
เพ่ือใช้ประโยชน์ในรารวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรารให้บริรารสาธารณะของ
เทศบาล ให้มีคุณภาพและมาตรฐานรารบริรารที่สูงขึ้นต่อไป รายละเอียดปรารฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

 

ัึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป         
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์       รารด าเนินรารเป็นไปตามระเบียบ ฯ รายละเอียดตามเอรสาร  ที่ได้แัรให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ทุรท่านได้ทราบ ร็ขอให้ทุรท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรารวางแผนพัฒนา 
    เทศบาลต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   มีท่านใดในที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้มีเรื่องอ่ืนใดหรือไม่เรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  

         เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมท่านนายรและคณะผู้บริหารได้เข้าพบคณะรัฐมนตรีช่วย
รระทรวงมหาดไทย ท่านนิพนธ์  บุญญามณี เพ่ือติดตามความคืบหน้าเรี่ยวรับราร
พัฒนาบึงรระัับ  ขอให้ท่านนายรได้ชี้แังความคืบหน้าให้รับสมาชิรได้ทราบ ว่าได้
ประสานงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ขอเชิญท่านนายรฯ ครับ เรียนเชิญครับ 

 

นายมนัส  ใัเัน          เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิรสภาเทศบาล ร่อนอื่นต้องขอแั้งให้ที่ 
นายกเทศมนตรี  ประชุมทราบเรี่ยวรับข้อมูล ITA หรือ เรื่องรารประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ

เทศบาลต าบลรระัับ  ซึ่งได้รับรารประเมินในองค์รรที่อยู่ในส่วนของได้รับรารตรวั 
ประมาณ 300 รว่าองค์รรทั่วประเทศไทย  ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลต าบลรระัับ เมื่อ            
ปีที่แล้วได้ 74.11 คะแนน ระดับรารประเมินในระดับที่ C ร็ไม่ผ่านเรณฑ์ มาปีนี้
ทางท่านปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเั้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและท าให้ผลงานที่ออรมา           
ในปีนี้คะแนน ITA เราอยู่ที่ระดับ A 87.41  คะแนน  หลังัารที่เราไปศึรษาดูงาน
ในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใสเมื่อประมาณเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว อาััะท าให้
เรามีรารรระตือรือร้นและยึดในเรื่องของหลัรรารและระเบียบข้อบังคับของส่วน
ราชราร  ท าให้คะแนนที่ออรมาระดับดี ผ่านรารประเมินเพ่ิมขึ้นัารเดิม 13.30 
คะแนน ต้องขอขอบคุณทุรท่านทุรภาคส่วน ทุรรองงานของเทศบาลต าบลรระัับ 
ภายใต้รารน าของท่านปลัดสมศัรดิ์   ตันเัริญ  ด้วยครับ และในส่วนของผม
ขับเคลื่อนต่อไปเราัะไม่หยุดเพียงแค่นี้ครับเราัะสร้างคะแนน ซึ่งัะมีคะแนนใน
ระดับ AA ที่เรายังมีความปรารถนาที่ัะให้ถึงเป้าหมาย ต้องขอขอบคุณทุรท่านไว้ ณ 
ทีนี้ครับ และเมื่อสัรครู่ท่านประธานสภา ให้ผมน าเสนอเรี่ยวรับรารเข้าพบท่าน
รัฐมนตรีช่วยว่ารารรระทรวงมหาดไทย ท่านนิพนธ์  บุญญามณี   เมื่อวันที่                
2 สิงหาคม  2565 ซึ่งวันนั้นผมได้เดินทางไปอบรมที่ัังหวัดเชียงรายและได้บิน
รลับมาเข้าพบรับท่านในเรื่องของรารน าเสนอเรี่ยวรับรารพัฒนาบึงรระัับ                   
ในห้องประชุมมีท่านนิพนธ์  บุญญามณี ท่านรัฐมนตรีช่วยว่ารารประทรวงมหาดไทย
ัารรรมส่งเสริมและมีเั้าหน้าที่ัารรรมท่ีดิน  ท่านอธิบดีชลประทานปฏิรูปที่ดินและ
ท่องเที่ยวัังหวัดราชบุรี ได้มีโอราสได้น าเสนอความคืบหน้า วันนี้ระเบียบวาระทั้ง    
3 - 4 วาระในเรื่องของญัตติในรารน าเสนอปรับแผน เพ่ือให้สอดคล้องรับราร        
พัฒนาบึงรระัับ พรุ่งนี้ทางผู้ว่าราชรารัังหวัดได้เชิญผมและท่านปลัดผู้อ านวยราร
รองยุทธศาสตร์ฯ  ผู้อ านวยรารรองช่าง ไปน าเสนอความคืบหน้าและเราต้อง
ััดเตรียมในเรื่องของแผนรองรับไว้อย่างไรบ้าง  และช่างบ่ายัะเตรียมข้อมูล                 
ส่วนหนึ่ง ซึ่งทางเั้าหน้าที่ได้ััดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราต้องมาดูความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อีรทีว่าเราัะน าเสนออะไรที่เป็นประโยชน์รับท้องถิ่น หรือชุมชน 
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   ของเราอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ที่ท่านพลเอร           

อนุพงษ์ เผ่าัินดา ท่านรัฐมนตรีว่ารารรระทรวงมหาดไทย ได้ลงพ้ืนที่ซึ่งเป็นผลัาร
ความคืบหน้าในเรื่องของรารน าเสนอเรี่ยวรับรารพัฒนาบึงรระัับที่มีต้นทุนที่น่าัะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของแหล่งท่องเที่ยว หรือแลนด์มาร์รแห่งใหม่โดยรารน า
เรื่องไปให้รับทางท่าน ส.ส.อัครเดช  วงษ์พิทัรษ์โรัน์  ได้ไปสู่รารตั้งรระทู้ต่อ
นายรรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรี มท.1 ได้เป็นผู้ตอบรระทู้เองแต่อาััะยังติดในเรื่องของ
ระเบียบข้อบังคับหลายเรื่องแต่วันนี้ด้วยสัญญาณและด้วยความสนใัของผู้ใหญ่คิดว่า
ในอีรไม่ช้าความตั้งใัของผมรวมถึงหลายท่านในที่นี้และพ่ีน้องประชาชนอีรหลาย
ท่านร็คงต้องท าให้สู่เป้าหมายเพราะด้วยงบประมาณด้วยระเบียบบังคับบางครั้งรู้สึร
ว่าเหนื่อยครับ แต่ไม่ถอยครับ เพราะผมได้ทราบเรื่องราวของทางัังหวัดร้อยเอ็ด             
หอโหวด โดยมีท่านนายรบรรัง ซึ่งท่านรว่าัะส าเร็ัท่านใช้เวลาหลายปี ซึ่งเราร็
คล้ายรันผมเดินเรื่องมาตั้งแต่ปี 2554 นานอยู่เหมือนรันครับ เริ่มต้นได้รับราร
สนับสนุนัารองค์รารบริหารส่วนัังหวัดราชบุรี ซึ่งเราได้รับงบประมาณในเรื่องของ
รารถมดินในพ้ืนที่สาธารณะในเขตความรับผิดชอบของเรา ซึ่งท่านนายรบรรัง ท่าน
เป็น อดีต ส.ส.ัังหวัดร้อยเอ็ด ตอนนี้ท่านได้รับต าแหน่งนายรเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
และได้มีรารสร้างหอโหวด โดยความเป็นพ้ืนบ้าน รารใช้เครื่องดนตรีมาเป็นรูปแบบ 
เลยได้โอราสเรียนรู้ประสบรารณ์ัารท่านครับ บางเรื่องได้โทรประสานรันซึ่งท่าน
เป็นคนที่น่ารัรและเป็นคนที่อยารัะพัฒนา วันนี้ประชาชนที่มาใช้บริรารหอโหวดมี
รายได้เดือนละล้านรว่าบาท ซึ่งได้มีรารใช้งบประมาณไป สามร้อยรว่าล้านใน             
รารสร้าง  แต่วันนี้งบประมาณเวลาสร้างแล้วไม่ว่าัะเป็นท่องเที่ยว เป็นโยธา              
ร็ัะไหลมาหมดเลยครับงบประมาณ ตอนนี้น่าัะเรือบพันล้านแล้วครับ ซึ่งเรียรรัน
ว่าบึงพระลานชัย  มีเนื้อที่น้อยรว่าเราอีรครับ 150 ไร่ ของเรา 215 ไร่ ทางท่าน 
สท.ัิรายุส  สมัินดา  ได้ไปเยือนมาแล้วใช่หรือไม่ครับ ผมว่าด้านบนมีครบหมดแล้ว
ครับไม่ว่าัะเป็นร้านราแฟ  ของฝาร หรือสรายวอล์คที่อยู่ด้านบนความสูงระดับ 
101 เมตร ซึ่งใช้ั านวนของัังหวัด มีหอพระ มีหอศิลป์แสดงศิลปะของภาคอีสาน
พ้ืนถิ่นของัังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผมร็มีความตั้งใัในเรื่องของรารพัฒนาบึงรระัับของ
เรามีต้นทุนไม่ได้น้อยรว่าบึงพระลานชัย แต่ด้วยร าลังด้วยศัรยภาพัะพยามผลัรดัน
ให้เต็มที่ ที่นี่ไปเร็วเพราะว่าเป็นพ้ืนที่ของมูลนิธิที่สมเด็ัพระเทพฯเป็นองค์ประธาน 
ซึ่งท่านได้ตรัสว่าน่าัะพัฒนาค าตรัสของท่านเท่านี้แหละครับท าให้บึงพระลานชัย
ประสบความส าเร็ั และผมหวังว่าอาััะมีร าลังใัและมีพวรเราช่วยรันผลัรดันให้
เริดพัฒนารารเปลี่ยนแปลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและัะได้สร้างอาชีพให้รับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ขอเรียนให้ทราบ แต่เพียงเท่านี้ครบั ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอคุณครับ  ท่านนายรฯ เป็นโครงรารที่ดีของเราอาััะได้ท าเหมือนรับัังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล ร้อยเอ็ดบ้างนะครับ  
 

   มีสมาชิรท่านใดัะสอบถามในเรื่องใดอีรหรือไม่ ขอเชิญ ท่าน สท.ยงยุทธ  หลีล้วน 
ฐิติรุล เชิญครับ 
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นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติรุล  เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิรสภาและคณะผู้บริหารทุรท่าน มีชาวบ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ฝารค าชมมายังท่านนายรฯ ในช่วงนี้เทศบาลต าบลรระัับท างานรันอย่างมารมาย 

ขณะที่เราพูดคุยรันช่วงนั้นร็ภาคภูมิใัด้วยครับ ที่บริหารงานได้อย่างรวดเร็วครับ 
และขอฝารเรื่องหนึ่งครับ ในขณะที่ร าลังร่อสร้างฝารรองช่างช่วยไปควบคุมดูแล          
ระหว่างร าลังร่อสร้างอยู่เพราะสมาชิรพ้ืนที่ไม่สามารถัะบอรได้หรือให้ความรู้                  
ได้ขอฝารช่างควบคุมงานว่าถูรต้องหรือไม่ ซึ่งตอนนี้มีโพธิ์เัริญ ซอย 11/4  ร าลัง
วางท่ออยู่ ท่อวางเลยไปสัรหน่อยครับเรือบัะชน อยารให้ตัดออรเพราะช่วงท่อ            
เลยค่อนข้างเยอะ แต่อีรฝั่งหนึ่งพอดีครับ ขอให้ช่วยไปควบคุมดูแลให้ด้วยครับ และ
ยังมีอีรหลายโครงรารอยารฝารให้รองช่างช่วยควบคุมดูแลใรล้ชิดด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท. ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติรุล  ครับ  มีสมาชิรท่านใดัะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีรหรือไม่ ขอเชิญ ท่าน สท.ฐารร  นิรุชบวรทัต เชิญครับ 
 
 

นายฐารร  นิรุชบวรทัต  เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิรสภาและคณะผู้บริหารทุรท่าน วันนี้มี           
สมาชิกสภาเทศบาล สิ่งดีๆ เราัะต้องชื่นชมครับวันนี้ท่านประธานัุดธูปเทียน ดีเลยครับ ธูปเทียนไฟฟ้า           

ดีมารครับขอชมเชยเราปลอดมลพิษแล้วและ ไม่มีควัน ปลอดภัยรับพวรเรา                 
ขอชมเชยรับงานริัรารสภา ขอบคุณมารครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน  สท.ฐารร  นิรุชบวรทัต ครับ  มีสมาชิรท่านใดัะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีรหรือไม่ ขอเชิญ ท่าน สท.เดช  ทับเณร ครับ เชิญครับ  
 

นายเดช  ทับเณร    เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิรสภาและคณะผู้บริหารทุรท่าน หัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชราร เรื่องลงหินคลุรขอความอนุเคราะห์ คณะผู้บริหารช่วยเร่งด าเนินราร

เพราะยังมีชาวบ้านที่ร าลังเดือดร้อนอยู่ ไม่ทราบว่าด าเนินรารไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
ซึ่งชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่ครับ ขอความรรุณาผู้บริหารช่วยเร่งให้ด้วย และเวลาไป
ด าเนินรารลงหินคลุรขอให้แั้งเั้าของพ้ืนที่หรือสมาชิรได้ทราบด้วย ัะได้ลงให้             
ตรงัุด หรือลงบริเวณที่ต้องรารและแั้งเั้าพ้ืนที่ด้วยัะได้รู้ว่าบริเวณไหนต้องลง
ไม่ใช่ลงไปแล้วร็ยังลงที่เดิมไปอีร ขอฝารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน  สท.เดช  ทับเณร  มีสมาชิรท่านใดัะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีรหรือไม ่ขอเชิญ ท่าน สท.เสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  ครับ เชิญครับ  
 
 

นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์       เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิรสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชราร 
สมาชิกสภาเทศบาล ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนบริเวณโค้งดอนรระเบื้องอย่างที่ทุรท่านทราบอยู่แล้วว่าบริเวณนี้

เป็นโค้งอันตรายของพ่ีน้องประชาชนที่สัญัรไปมา ผมัึงขอความอนุเคราะห์ให้ทาง 
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คณะผู้บริหารให้ช่วยประสานเรื่องเรี่ยวรับไฟฟ้า ไฟทางที่ติดๆดับๆ เพราะเป็นช่วง
ทางโค้งเวลาเริดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทางแขวงัะได้รับข้าวของที่ช ารุดเสียหาย                
ไม่ว่าัะเป็นเสาไฟ ซึ่งเวลาที่เสียหายไปแล้วไม่มีรารแร้ไขและปล่อยว่างมาตลอด ท า
ให้แสงสว่างไม่เพียงพอ  ในช่วงบริเวณนั้น  ซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายอยู่แล้วด้วยครับ
เพราะเสาที่ล้มไป 2-3 ต้น ร็ท าให้บางต้นดับ บางต้นร็ติดดวงเดียวชาวบ้านมาร้อง
เสมอว่าดับอีรแล้วแต่ผมได้เคยบอรรับชาวบ้านไปแล้วว่าในเรื่องไฟบริเวณเราะรลาง
ไม่ใช่ของเทศบาลต าบลรระัับ แต่เป็นของแขวงรารทาง เพราะถ้าเป็นของเทศบาลฯ
น่าัะเรียบร้อยดี แต่นี่เราไม่ทราบว่าทางแขวงรารทางเขามีช่างที่ัะออรมาบริราร
ให้รับพ่ีน้องประชาชนในรารซ่อมแซมหรือไม่ ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่อันตรายและอีร
เรื่องหนึ่งนะครับ ผมได้บอรรับชาวบ้านแล้วว่าถ้าทางเทศบาลฯด าเนินรารเสร็ั
เมื่อไหร่ทางแขวงรารทางยังไม่ได้ท าทางเทศบาลฯร็พอที่ัะช่วยได้ เพราะทาง
เทศบาลฯน าโดยคณะผู้บริหาร นายรมนัส  ใัเัน ได้มีรารประสานงานไปแล้วใน
เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งผมได้พูดคุยรับชาวบ้านแล้วว่าถ้าไฟฟ้าดับทางเทศบาล
ด าเนินรารเสร็ัของทางเทศบาลฯร็ัะสว่างทั้ง 2 ฝั่ง ขอน าเรียนคณะผู้บริหาร             
ท่านนายรฯ ว่าด าเนินรารถึงขั้นตอนไหนแล้วครับในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง 2 ข้าง
ทางที่ด าเนินรารติดตั้ง ตั้งแต่บริเวณทางโค้งแยรบริษัท พี พี รับเบอร์ มาถึงบริ เวณ
ร้านข้าวสารมณีค้าข้าว ทั้ง 2 ฝั่งครับ ขอให้ทางเทศบาลฯช่วยประสานอีรทีครับ
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนช่วงตลาดัะมืดและอันตรายถ้าทางแขวงรารทางไม่ท าร็
ัะขอความอนุเคราะห์ทางท่านนายรฯประสานไปยังท่าน สส.อัครเดช วงพิทัรษ์โรัน์ 
ช่วยร าชับรับทางแขวงรารทางเพ่ือช่วยเร่งรัดให้ด าเนินราร แต่ถ้าทางแขวง          
ยังไม่ด าเนินราร มีอีรวิธีหนึ่งที่ผมเคยท าคือรารน าช่อง 7 มาท าข่าว และส่งไป             
เพ่ือด าเนินรารเหมือนเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาที่ลดลงทุรวันและ 1 ปีเต็มที่ ไม่เริด
อุบัติเหตุท าไมถึงท าได้ เพราะฉะนั้นขอฝารทางเทศบาลฯด าเนินรารด้วยครับ ช่วย
ประสานไปยังแขวงรารทางเพ่ือให้มาด าเนินรารเรื่องไฟเราะรลางส าคัญ 2 ฝั่งถนน 
ตอนนี้ได้ประสานไปยังไฟฟ้าเป็นอย่างไรร็ยังไม่ทราบ ขอความอนุเคราะห์ท่านนายร
ได้ประสานให้ติดตั้งของทางดอนรระเบื้องหมู่ 4 ทั้ง 2 ฝั่งทาง ขอความอนุเคราะห์
ด้วยครับเพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ที่ตอนนี้สมาชิรเขต 2 ดูแล
ชาวบ้าน สิ่งส าคัญที่สุดคือน้ าไหล ไฟสว่าง ถนนต้องดี ขอให้บริรารให้รับพ่ีน้อง
ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน  สท.เสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  มีสมาชิรท่านใดัะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีรหรือไม่ ขอเชิญ ท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย  ครับ เชิญครับ  
 

นายมาโนช  แป้นน้อย           เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิรสภาและคณะผู้บริหารทุรท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่ัะสอบถามไปยังผู้บริหารด้วยรัน 4 เรื่องครับ  

1. เรื่องรถรระเช้า 6 ล้อ ไม่ทราบว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ทวงถามมาเรื่อยครับ
อยารัะได้เพ่ือชาวบ้านัะได้ไปท างาน น ารถไปใช้ร่วมรันทั้ง 2 เขต 
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2. เรื่องถนน ซ.25 หนองรระั่อย ที่เราใช้รันผมอยารัะทราบว่าถึงขั้นตอนไหน
แล้วเพราะว่าน าเงินสะสมมาใช้โดยเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพราะผมรลัวัะ
ผิดระเบียบข้อรฎหมายหรือไม่ในเรื่องของเงื่อนไขเวลาประมาณนี้ครับ ฝารด้วยครับ 
3.เรื่องพ้ืนที่รอบบึงรระัับ มีผู้น าสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยง มีมูลสัตว์เต็มพ้ืนถนน รลุ่มวิ่ง
และประชาชนที่ใช้พ้ืนที่ฝารมาครับ ขอฝารท่านนายรฯด้วยครับว่าเราัะน าป้าย              
ไปติดห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาัะท าได้หรือไม่ ขอฝารด้วยครับ 
4.เรื่องรางระบายน้ า ฝาตะแรรงเหล็ร ซ.25 ตรงข้ามบ้านพ่ีรบ ผมได้น าเข้าสภามา
น่าัะประมาณ 8 ปี ยังไม่ได้ด าเนินรารเลยครับและป้ายยังอยู่ในห้องสภาอยู่เลยครับ 
ลบไม่ออรเพราะว่าใช้หมึร ร็ขอฝารท่านประธานสภาถึงผู้บริหารให้ช่วยด าเนินราร
ซ่อมแซมด้วยครับ เพราะเป็นอันตรายต่อเด็รเนื่องัารเป็นสนิม ขอฝารด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน  สท.มาโนช  แป้นน้อย  มีสมาชิรท่านใดัะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีรหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านคณะผู้บริหารชี้แังครับ  เรียนเชิญครับ 
 

นายมนัส  ใัเัน         เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิรสภาฯทุรท่าน  ร่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ 
นายกเทศมนตรี  ทุรท่านที่น าเรื่องราวมาสู่สภาที่ผ่านมายังท่านประธานสภา ให้คณะผู้บริหาร            

ได้รับทราบผมขออนุญาตชี้แังทุรท่าน ทุรปัญหาทุรความต้องรารผมมีเัตนาและ
เรื่องของรารรับเรื่องราวร้องทุรข์ร้องเรียนต่างๆ ัะเห็นว่าเปิด Facebook ของ
เทศบาลและคิวอาร์โค้ดที่สามารถแสรนแล้วแั้งเรื่องราวต่างๆได้ คือช่องทางที่เรา
ไม่ได้ปิดรั้น เราสามารถใช้อ านาัหน้าที่ในสภาสามารถสอบถามถึงปัญหาต่างๆ
เรียรว่าวันนี้ เราท างานอย่างที่ท่านเห็นใน  Facebook ของผมว่า ผมเป็นนายร             
24 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นข้าราชรารร็ต้อง 24 ชั่วโมงเหมือนรันเพราะความเดือนร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนรอไม่ได้ เราได้มีโอราสพูดคุยรับท่านประธานสภาและท่าน 
สท.ฐารร ว่าผมเชื่อได้เลยว่าในห้วงเวลาปีรว่าๆ ปีครึ่ง ที่ผมมาท าหน้าที่ เป็น
นายรเทศมนตรี ัะได้รับรารแร้ไขและรารพัฒนาแบบที่ท่านสท.ยงยุทธ ได้น าเสนอ
ว่าวันนี้ประชาชนมีความชื่นชมรารบริหารงานเรื่องของงบประมาณเราได้รับความ
อนุเคราะห์ัารผู้ใหญ่มาช่วยพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ในปี 2565               
และช่วงปลายปี 2564 รวมถึงขององค์รารบริหารส่วนัังหวัดไม่น้อยรว่า 30 ล้าน             
คือสิ่งที่น าเสนอและเห็นเป็นประััรษ์รวมถึงทางท่านสมาชิรที่ได้ทราบ เพราะฉะนั้น
ผมเรียนให้ทุรท่านทราบว่าถ้ามีปัญหาอยารได้อะไรตรงไหนให้มาพูดคุยรัน ถ้าเป็น
ภาคความเดือดร้อนพอถึงวันนี้ ท่ าน เป็นสมาชิรครอบคลุมทุรตารางเมตร             
ของเทศบาลต าบลรระัับ  ความแตรต่างในรารบริหารงานวันนี้เราไม่ได้แบ่ง  เขต 1 

   เขต 2 ไม่ใช่ว่าท่านอยู่โพธิ์เัริญร็ท าแค่โพธิ์เัริญท่านต้องดูให้ทั่วถึง ดอนรระเบื้อง
ท่านต้องดูงบประมาณ หลายความต้องรารของพ่ีน้องประชาชน  อยารให้ครอบคลุม
ทั้ง 2 เขต นี่คือหลัรรารบริหารครับ เพราะผมเชื่อและัะท าให้ท่านเห็นว่าเ รื่อง
งบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานปัญหาความต้องราร ของประชาชนที่ เดือดร้อน               
ผมแถลงนโยบายท่านั าได้ว่ามีเรื่องอะไร ค าแถลงนโยบายคืออ านาั ที่ผู้บริหาร
ัะตอ้งพัฒนาและน าไปสู่เป้าหมายที่เราด ารงต าแหน่งแต่วันนี้ในห้วงเวลาไม่ถึง 2 ปี  
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   ค าแถลงนโยบายที่ผมได้น าสู่สภาเรียรว่าแทบัะครอบคลุมทุรประเด็นแล้ว ปัญหา

เรื่องน้ าท่วม เรื่องสถาบันพระมหารษัตริย์ เรื่องรารพัฒนาบึงรระัับ ร็ร าลัง           
ัะเริดขึ้น ผมยินดีอะไรที่เป็นความเดือดร้อนเป็นความต้องราร ท่านเป็นภาค
ประชาชน  ซึ่งอยู่ใรล้ชิดรับประชาชนแต่ละพ้ืนที่ท่านร็น ามาและปัญหาต่างๆมา
น าเสนอได้ครับ  เรื่องที่ 1 ของท่าน สท.เดช ทับเณร เรี่ยวรับรารลงหินคลุรลูรรัง            
วันนี้ผมให้ทางเั้าหน้าที่ส าเนาเอรสาร ที่ทางท่านน าเสนอผ่านช่องทางไลน์ผมให้
ความส าคัญและน ามาเสนอวันนี้เราท างานรับข้าราชรารหลายท่าน  และมีหลายเรื่อง 
และทางข้าราชรารได้ขอบคุณท่านนายรฯที่ท าให้ในทีมงานได้ท างานที่เรียรว่าสนอง
ให้รับพ่ีน้องประชาชนและตรงรับความต้องราร ต้องขอขอบคุณข้าราชรารด้วย           
นี่ได้ปริ้นออรมาแล้ว ถนนที่มีความต้องรารของประชาชนที่ทางท่าน สท.เดช                
ได้น าเรียนัะเร่งด าเนินรารให้ทางรองช่างเร่งส ารวัตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลมาให้               
ในเรื่องของท่าน สท.ยงยุทธ ที่เรี่ยวรับเรื่องท่อภายในสัปดาห์นี้ท่อที่โผล่มาแบบนี้
ัะต้องไม่เป็นแบบนี้แน่นอนผมัะร าชับทางรองช่างและขอฝารทางรองช่างให้ช่วย
ไปด าเนินรารด้วยและรายงานให้ทราบด้วยครับว่าด าเนินรารแล้วหรือยังนะครับ   
ส่วนเรื่องของท่านมาโนช แป้นน้อย  เรี่ยวรับเรื่องของรถรระเช้าผมพ่ึงัะได้รับ
รายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้สามารถที่ัะััดซื้อััดั้างได้และเข้าสู่
ระบบ EGP ตามระเบียบในรารััดซื้อััดั้างของรองคลังครับ ขอแั้งให้ทุรท่าน
ทราบเพราะเราัะได้รถรระเช้าคันเล็รที่สะดวรในรารเข้าออรซอยเพ่ือรารปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีขึ้น และยังมีเรื่องซอย 25 ประราศััดซื้อััดั้างไปเมื่อ 3 เดือนที่แล้วผม
มองว่าวันนั้นไม่มีผู้มาซื้อแบบ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา เรามองว่าในเรื่องของความผัน
ผวนเรื่องของราคาน้ ามัน ราคาวัสดุ ัึงยังไม่มีผู้มายื่นซอง แต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบ
เมื่อวันนี้ วัสดุมันขึ้นแล้วร็อาััะเป็นพ้ืนที่ ที่ผู้รับั้างอาััะไม่สะดวรแต่ล่าสุดร็ได้
ผู้รับั้างแล้วซอย 25 ตอนนี้อยู่ระหว่างรารพิัารณาร็แั้งให้ทราบว่าเร็วๆนี้ัะได้ผู้
รับั้าง เรื่องของถนนรอบบึง ผมคงัะต้องประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ประชาสัมพันธ์
ให้รับผู้ที่เป็นเั้าของสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องของรารน าเสนอสิ่งที่ดีเพราะเวลามีสัตว์เลี้ยง
ไปขวางทางรถอาัท าให้พ้ืนที่  ดูไม่ดี และขอฝารอีรเรื่องครับเรื่องที่ไปท าป้ายใน
เรื่องของรารัับสัตว์น้ า ไม่ให้ไปลงตะคัดหรือวางอวน ในพื้นที่ของเราครับและในส่วน
ของหนองรบเพราะัะแั้งให้ท าด้วยเช่นรันครับเพราะเป็นหลัรรารของประมง           
ในเรื่องรารัับสัตว์เลี้ยงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ ซ.25 เรื่องตะแรรง ผมัะให้ทาง
ผู้อ านวยรารรองช่างให้ช่วยด าเนินรารให้ครับที่ช ารุดเสียหาย เรื่องไฟฟ้าวันนี้เรามี
งบประมาณเรียบร้อยเหลือแต่ทางไฟฟ้ามารับเงินัารที่เรา และัะอยู่ในส่วนของ
ไฟฟ้าไปด าเนินรารเพราะตอนนี้ เราท าเรื่องแบบเรียบร้อยแล้วและัะให้ทาง
เั้าหน้าที่ประสานไปครับ และได้ข้อมูลอย่างไรัะมาน าเสนอให้ทราบอีรทีครับ             
และผมต้องขอขอบคุณทุรท่านครับที่น าเสนอเรื่องราวต่างๆและเรื่องทางหลวงผมัะ
เป็นผู้ด าเนินรารเองถึงผู้อ านวยรารแขวงครับ  ขอบคุณครับ 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน  สท.มาโนช  แป้นน้อย  เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายมาโนช  แป้นน้อย     เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิรสภาฯ รระผมขอเพ่ิมเติมอีร 1 เรื่องครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง ซอยบ้านช่างเดช ซอยโรงธูปครับ ฝารมาว่าทางมีปัญหาและได้ด าเนินราร           

ลง หินคลุรไปแล้ว แต่ยังมีหญ้ารรซึ่งชาวบ้านไม่สามารถตัดเองได้ เพราะมีปัญหารับ
พ้ืนที่ข้างเคียง ัึงขออความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลฯช่วยไปด าเนินรารตัดให้ด้วย 
คือมีบ้านที่สร้างหลังคาเหลื่อมล้ ามีที่คานพอฝนตรน้ าัะไหลมาครับ ขอบคุณครับ 

 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน  สท.มาโนช  แป้นน้อย  ครับ เรื่องนี้ขอฝารทางท่านนายรฯ 
ประธานสภาเทศบาล ช่วยแร้ปัญหาให้ด้วยครับ  
 

   ขอเชิญเลขาสภาฯ ท่านมนัส  รัรดี ด าเนินรารต่อ เรียนเชิญครับ 
 

นายมนัส  รัรดี                      เมื่อสภาเทศบาลได้พิัารณาคัดเลือรคณะรรรมรารแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
เลขานุการสภาฯ       งบประมาณ รายั่ายประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ

รระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับรารประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ 109 
รารนัดประชุม  และเปิดประชุมคณะรรรมรารสภาท้องถิ่นครั้งแรรให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุรารสภาท้องถิ่น ดังนั้น ัึงขอนัดประชุมคณะรรรมรารแปรญัตติในที่ประชุม
สภาฯ  ในวันที่  15  สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการสภาฯ 
ชั้น 2 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ เพ่ือเลือรประธาน และเลขานุราร
คณะรรรมรารแปรญัตติ 

 

ที่ประชุม       คณะรรรมรารแปรญัตติรับทราบ 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์   มีสมาชิรท่านใดัะสอบถามในเรื่องใดอีรหรือไม่     
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มีสมาชิรท่านใดอภิปรายหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อีร

ขอขอบคุณสมาชิรฯ หัวหน้าส่วนราชรารฯ และประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังรารประชุม
สภาเทศบาลทุรท่านที่ให้เรียรติมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงรัน  ในวันนี้ท าให้
รารประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดี   บั ดนี้รารประชุมได้
ด าเนินรารันครบตามระเบียบวาระรารประชุมแล้ว   ขอปิดรารประชุม  

 
 
  

************************ 
ปิดประชุม   13.20   น. 
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(ลงชื่อ)                              ผู้ัดรายงานรารประชุม     (ลงชื่อ)                        เลขานุรารสภาเทศบาล 
         (นางสาวฉัตรลดา  สินธพ)                 (นายมนัส  รัรดี) 
 
 
 
 

คณะรรรมรารตรวัรายงานรารประชุมได้ตรวัรายงานรารประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ประั าปี 2565  (วันที่  15 สิงหาคม 2565)  แล้ว 
 

 
 
(ลงชื่อ)                                     ประธานรรรมราร                                               
         (นางสาวณัฐรานต์  ด่านริตติ)  
 

 
               
(ลงชื่อ)                                     รรรมราร           (ลงชื่อ)                                  รรรมราร/เลขานุราร 
            (นายัิรายุส  สมัินดา)             (นายทัศนวัต  มารระัันทร์) 
 
 
 
 


